

LỚP 2A1- TỔ CHỨC CHO HỌC SINH XEM TRỰC TUYẾN CHUYÊN ĐỀ “PHÒNG CHỐNG ĐUỐI NƯỚC- KỸ NĂNG XỬ LÝ HỎA HOẠN

Sáng nay 27/5, Trường Tiểu học Giang Biên có đã cho học sinh xem trực tuyến về buổi Tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước, kỹ năng xử lý hỏa hoạn cho học sinh tại các lớp học.



Sau giờ Sinh hoạt dưới cờ, toàn thể học sinh của 23 lớp đã được các cô giáo cho xem trực tuyến trên nền tảng đường link YouTube hoặc Fanpage chuyên đề “Phòng chống đuối nước- Kỹ năng xử lý hỏa hoạn” cấp Quận. Trong buổi chuyên đề tại điểm trường Tiểu học Đoàn Kết báo cáo viên đã cung cấp cho các em những kiến thức cơ bản để phòng tránh đuối nước nếu không may gặp phải, hướng dẫn các kỹ năng đảm bảo an toàn dưới nước, xử lý tình huống khi bơi, cách cứu người bị nạn.

Các em học sinh giao lưu tìm hiểu kiến thức về phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước. Các em cũng được cảnh báo những nơi tiềm ẩn nguy hiểm gây thương tích như không chơi đùa gần ao hồ, sông nước, ...đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật giao thông. Đặc biệt, không đi tắm, đi bơi ở những nơi nguy hiểm như sông, suối, ao, hồ, những vùng nước sâu, chỉ đi tắm khi có người lớn đi cùng...

Chương trình nhằm giúp các em học sinh nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước và trang bị thêm các kỹ năng sống cần thiết, xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh.

Không chỉ hướng dẫn phòng tránh đuối nước, báo cáo viên còn tuyên truyền cách xử lý phòng cháy hỏa hoạn cho toàn thể các thầy cô và học sinh. Hình thức báo cáo linh hoạt phong phú bằng hình thức giả định để các em học sinh thực hành theo tình huống. Với hình thức tuyên truyền gắn với thực tế giả định, các em học sinh sẽ nhớ hiệu quả và biết các xử lý tình huống nếu gặp phải.

Việc tuyên truyền, phổ biến những kỹ năng này là rất quan trọng. Bởi khi gặp hỏa hoạn, đuối nước các em đã được trang bị kiến thức sơ đẳng các em sẽ

bình tĩnh và biết cách xử lý tình huống xảy ra. Tại lớp 2A1, các em học sinh chăm chú theo dõi các kỹ năng phòng tránh đuối nước, cách mặc áo phao, cứu người đuối nước bằng vật nổi,...được tập tình huống giả định có cháy nổ theo tình huống. Mong rằng, sau khi tập huấn, học sinh 2A1 đã có những kỹ năng cơ bản và biết cách xử lý các tình huống có thể xảy ra một cách bình tĩnh. Hãy để một mùa hè: An toàn, vui chơi và không có những điều đáng tiếc xảy ra với các em học sinh thân yêu.

Một số hình ảnh tuyên truyền trực tuyến của học sinh lớp 2A1









Cô giáo

Nguyễn Thị Hồng Hạnh